

TOUR HÀ NỘI CITY 1 NGÀY

Khởi hành: Hàng ngày

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT TOUR HÀ NỘI CITY 1 NGÀY

Là thủ đô 1000 năm tuổi có lịch sử lâu đời, truyền thống văn hóa đa dạng và giàu bản sắc, Hà Nội thực sự là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam. Hà Nội luôn là một trong những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nội địa và quốc tế. Hà Nội đứng đầu cả nước về số lượng di tích Việt Nam với 3840 di tích trên tổng số gần 40.000 di tích Việt Nam (trong đó có 1164 di tích trên tổng số gần 3500 di tích cấp quốc gia ở Việt Nam). Chính vì vậy mà Hà Nội có thế mạnh và đủ điều kiện để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh và hội thảo.



07h30- 8h00: Xe và hướng dẫn đón quý khách tại khách sạn khu vực phố cổ hoặc văn phòng công ty. Chúng ta bắt đầu đến thăm khu di tích Hồ Chí Minh, bao gồm Lăng Hồ Chí Minh - nơi an nghỉ cuối cùng của người cha già dân tộc, sàn nhà Bác Hồ - nơi Bác Hồ sống và làm việc 1958-1969, sau đó thăm bảo tàng Hồ Chí Minh, nơi đây du khách sẽ được biết thêm về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Bác. Sau đó hướng dẫn đưa quý

khách tiếp tục đến chùa Trấn Quốc - di tích đạo Phật và là di sản quốc gia, nằm trên một mặt của Hồ Tây.



12h00: Quý khách dùng cơm trưa tại nhà hàng với những món đặc sản Hà Nội: Nem Hà Nội, Chả Cá, Chả cốm... .

13h00: Xe đưa quý khách đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, được coi là các trường đại học đầu tiên tại Việt Nam. Đó là một kiến trúc cổ, được xây dựng với quy mô khá lớn được xây dựng từ tháng 10 năm 1073 và tồn tại cho đến ngày nay. Văn Miếu được xây dựng để thờ Khổng Tử, người sáng lập của Nho giáo và Chu Văn An - hiệu trưởng của Quốc Tử Giám - đại diện cho triết lý đạo đức cao và đạo đức của giáo dục Việt Nam.



Cuối cùng xe đưa quý khách thăm quan Hồ Hoàn Kiếm, thăm Đền Ngọc Sơn –trái tim của thủ đô Hà Nội .

Lựa chọn 1:

15h30: Trả khách tại Chợ Đồng Xuân. Kết thúc chương trình tham quan.

Lựa chọn 2:

15h30: Quý khách tham gia tour đi xích lô 1 vòng quanh phố cổ Hà nội (36 phố phường) trong vòng 1 tiếng hoặc chọn xem chương trình biểu diễn múa rối nước (giờ tùy thuộc vào tình trạng vé xem múa rối). Chi phí tự túc. Kết thúc Tour du lịch Hà Nội 1 ngày.

Buổi tối Quý Khách đi dạo Xích Lô +100K/ khách , Rối nước 100-200k/ khách(tùy vị trí)